



# สรุปข่าว ส่งเสริมการเกษตร

ฟ กรมส่งเสริมการเกษตร  
ยูทูบ กรมส่งเสริมการเกษตร  
ทวิต กรมส่งเสริมการเกษตร  
ไลน์ ศูนย์ข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร  
อีเมล agritech.pr@gmail.com

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 12 สิงหาคม 2567

ส่วนภูมิภาค			
งานเกษตรภาคใต้	1	เปิดอย่างเป็นทางการ งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 30 “30 ปี งานเกษตรภาคใต้ ใช้นวัตกรรมสร้างคุณค่า สู่ความยั่งยืน”	เมเนเจอร์ออนไลน์
	2	เปิดอย่างเป็นทางการ งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 30 “30 ปี งานเกษตรภาคใต้ ใช้นวัตกรรมสร้างคุณค่า สู่ความยั่งยืน”	เว็บไซต์ NBT CONNEXT
	3	เปิดอย่างเป็นทางการ งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 30 “30 ปี งานเกษตรภาคใต้ ใช้นวัตกรรมสร้างคุณค่า สู่ความยั่งยืน”	Facebook สถานีวิทยุมหานคร หาดใหญ่เรดิโอ FM91.50 MHz
	4	เปิดอย่างเป็นทางการ งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 30 “30 ปี งานเกษตรภาคใต้ ใช้นวัตกรรมสร้างคุณค่า สู่ความยั่งยืน”	Facebook สงขลามิเดีย
หยุดเผา	5	ประสบผลสำเร็จ "สสท.3 ระยอง" ส่งเสริมหยุดการเผาในพื้นที่เกษตรภาคตะวันออก	เว็บไซต์ vnexplorer
คัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน	6	นายกฤษฎเพชร เพชรบุรีณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน	เว็บไซต์ aec-tv-online
	7	นายกฤษฎเพชร เพชรบุรีณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ระดับประเทศ ประจำปี 2567	เว็บไซต์สมาคมนักหนังสือพิมพ์ ภูมิภาคแห่งประเทศไทย
	8	นายกฤษฎเพชร เพชรบุรีณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ระดับประเทศ ประจำปี 2567	เว็บไซต์สำนักข่าวราชการ

## เปิดอย่างเป็นทางการ! งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 30 “๓๐ ปี งานเกษตรภาคใต้ ใช้ นวัตกรรมสร้างคุณค่า สู่ความยั่งยืน”

เผยแพร่: 11 ส.ค. 2567 16:21 | ปรับปรุง: 12 ส.ค. 2567 08:52 | โดย: ผู้จัดการออนไลน์



90



## งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 30

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยคณะทรัพยากรธรรมชาติ เปิดงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 30 อย่างเป็นทางการ ภายใต้แนวคิด “๓๐ ปี งานเกษตรภาคใต้ ใช้นวัตกรรมสร้างคุณค่า สู่ความยั่งยืน” โดยมีนายอาดิสัน อาลีอิสเฮาะ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายพีรพันธ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รศ.ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ คณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 30 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-18 สิงหาคม 2567 ภายใต้แนวคิด “๓๐ ปี งานเกษตรภาคใต้ ใช้นวัตกรรมสร้างคุณค่า สู่ความยั่งยืน” โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์กรภาครัฐ เอกชน และประชาสังคมประมาณ 80 หน่วยงาน และผู้ประกอบการร้านค้าประมาณ 700 ราย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำคัญและบทบาทของภาคการเกษตรว่าเป็นรากฐานในการนำพาประเทศ โดยอาศัยฐานทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ในชุมชนภาคใต้ บูรณาการกับวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ สร้างมูลค่าเพิ่มให้การผลิตในภาคเกษตร เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ยกกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร สังคมเกษตร ชุมชนและประชาชนทั่วไปเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

## เปิดอย่างเป็นทางการ งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 30 “30 ปี งานเกษตรภาคใต้ ใช้นวัตกรรมสร้างคุณค่า สู่อความยั่งยืน”


 73131  
จำนวนข่าว

## แท็กที่

- 1.ความนิยม  
#ตรัง  
1020 ยอดชม
- 2.ความนิยม  
#วันแม่  
151 ยอดชม
- 3.ความนิยม  
##OTOP  
151 ยอดชม
- 4.ความนิยม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยคณะทรัพยากรธรรมชาติ เปิดงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 30 ภายใต้แนวคิด “30 ปี งานเกษตรภาคใต้ ใช้นวัตกรรมสร้างคุณค่า สู่อความยั่งยืน” โดยมี นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน พร้อมด้วย นายพีรพันธ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รศ. ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ คณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันนี้ (11 ส.ค.67) งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 30 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-18 สิงหาคม 2567 ภายใต้แนวคิด “30 ปี งานเกษตรภาคใต้ ใช้นวัตกรรมสร้างคุณค่า สู่อความยั่งยืน” โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ประมาณ 80 หน่วยงาน และผู้ประกอบการร้านค้า ประมาณ 700 ราย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำคัญและบทบาทของภาคการเกษตรว่าเป็นรากฐานในการนำพาประเทศ โดยอาศัยฐานทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ในชุมชนภาคใต้ บูรณาการกับวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการผลิตในภาคเกษตร เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ยกกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร สังคมเกษตร ชุมชน และประชาชนทั่วไปเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

**งานเกษตรภาคใต้ปีนี้ประกอบด้วยการฝึกอบรม** การประชุมสัมมนาทางวิชาการ การแสดงนิทรรศการ การประกวด การแข่งขัน การสาธิตการให้คำแนะนำปรึกษาทางวิชาการ การแสดงและจำหน่ายสินค้าและผลผลิตเกษตร เครื่องจักรกลการเกษตรและสินค้าอื่นๆ ซึ่งการจำหน่ายสินค้าในงานได้เน้นการให้บริการอย่างมีคุณภาพ มีการจัดอบรมหลักสุขาภิบาลอาหารให้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา การจำหน่ายต้นไม้และสินค้าเกษตร มีการสาธิตและเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสินค้า อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมฝึกปฏิบัติทักษะด้านการเป็นผู้ประกอบการให้แก่นักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ภายใต้โครงการ NR-SEn ในการจำหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและสมรรถนะของนักศึกษาอีกด้วย

**นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับศิลปวัฒนธรรม** โดยได้จัดให้มีการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมของภาคใต้ตลอดการจัดงาน สำหรับการผลิตภาคการเกษตรที่เป็นจุดเด่นของงานในปีนี้ ประกอบด้วย ด้านการผลิตพืช ได้แก่ ทุเรียน ส้มโอ จำปาตะ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ด้านคลินิกสุขภาพพืช การจัดการดินและปุ๋ย ด้านปศุสัตว์ ได้แก่ แพะ ไก่เบขลา สุกร และด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ได้แก่ ปลาพลวงชมพู ปลากัด ปลาชวยงาม และสาหร่ายทะเลเศรษฐกิจ



## สถานีวิทยุมหานครหาดใหญ่เรดิโอ FM91.50 MHz

20 ชม. · 🌐

...

เปิดอย่างเป็นทางการ! งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 30 “๓๐ ปี งานเกษตรภาคใต้ ไข่นวัตกรรมสร้างคุณค่า สู่ความยั่งยืน”

วันนี้ 11 สิงหาคม 2567 น. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย คณะทรัพยากรธรรมชาติ เปิดงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 30 ภายใต้แนวคิด “๓๐ ปี งานเกษตรภาคใต้ ไข่นวัตกรรมสร้างคุณค่า สู่ความยั่งยืน” โดยมี นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน พร้อมด้วย นายพีรพันธ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รศ. ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ คณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 30 นี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 18 สิงหาคม 2567 โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์กรภาครัฐ เอกชน และ

ประชาสังคม ประมาณ 80 หน่วยงาน และผู้ประกอบการร้านค้า ประมาณ 700 ราย ประกอบด้วย การฝึกอบรม การประชุมสัมมนาทางวิชาการ การแสดงนิทรรศการ การประกวด การแข่งขัน การสาธิต การให้คำแนะนำ

ปรึกษาทางวิชาการ การแสดงและจำหน่ายสินค้าและผลผลิตเกษตร เครื่องจักรกลการเกษตรและสินค้าอื่น ๆ ซึ่งการจำหน่ายสินค้าในงานได้เน้นการให้บริการอย่างมีคุณภาพ มีการจัดอบรมหลักสูตรและสินค้าอื่น ๆ

ซึ่งการจำหน่ายสินค้าในงานได้เน้นการให้บริการอย่างมีคุณภาพ มีการจัดอบรมหลักสูตรและสินค้าอื่น ๆ ประกอบการร้านอาหาร โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา การจำหน่ายต้นไม้และ

สินค้าเกษตร มีการสาธิตและเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสินค้า อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมฝึกปฏิบัติทักษะด้านการเป็นผู้ประกอบการให้แก่นักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ภายใต้โครงการ NR-SEn ในการจำหน่ายอาหารและ

ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและสมรรถนะของนักศึกษาอีกด้วย นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับศิลปวัฒนธรรม โดยได้จัดให้มีการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมของภาคใต้ตลอด

การจัดงาน สำหรับการผลิตภาคการเกษตรที่เป็นจุดเด่นของงานในปี นี้ ประกอบด้วย ด้านการผลิตพืช ได้แก่

ทุเรียน ส้มโอ จาปาดะ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ด้านคลินิกสุขภาพพืช การจัดการดินและปุ๋ย ด้านปศุสัตว์ ได้แก่

แพะ ไก่เบซลา สุกร และด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ได้แก่ ปลาพลวงชมพู ปลากัด ปลาสวยงามและสาหร่ายทะเล เศรษฐกิจ

-----

ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครหาดใหญ่





สงขลามี่เดีย

19 ชม. · 🌐

...

30 ปี งานเกษตรภาคใต้ ใช้นวัตกรรมสร้างคุณค่า สู่ความยั่งยืน”

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย คณะทรัพยากรธรรมชาติ เปิดงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 30 ภายใต้แนวคิด “๓๐ ปี งานเกษตรภาคใต้ ใช้นวัตกรรมสร้างคุณค่า สู่ความยั่งยืน” โดยมี นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ ที่ปรึกษา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน พร้อมด้วย นายพีรพันธ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รศ. ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ คณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2567

งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 30 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 18 สิงหาคม 2567 ภายใต้แนวคิด “30 ปี งานเกษตรภาคใต้ ใช้นวัตกรรมสร้างคุณค่า สู่ความยั่งยืน” โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ประมาณ 80 หน่วยงาน และผู้ประกอบการร้านค้า ประมาณ 700 ราย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำคัญและบทบาทของภาคการเกษตรว่าเป็นรากฐานในการนำพาประเทศ โดยอาศัยฐานทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ในชุมชนภาคใต้ บูรณาการกับวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการผลิตในภาคเกษตร เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร สังคมเกษตร ชุมชน และประชาชนทั่วไปเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

งานเกษตรภาคใต้ปีนี้ ประกอบด้วย การฝึกอบรม การประชุมสัมมนาทางวิชาการ การแสดงนิทรรศการ การประกวด การแข่งขัน การสาธิต การให้คำแนะนำปรึกษาทางวิชาการ การแสดงและจำหน่ายสินค้าและผลผลิตเกษตร เครื่องจักรกลการเกษตรและสินค้าอื่น ๆ ซึ่งการจำหน่ายสินค้าในงานได้เน้นการให้บริการอย่างมีคุณภาพ มีการจัดอบรมหลักสูตรวิชาการให้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา การจำหน่ายต้นไม้และสินค้าเกษตร มีการสาธิตและเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสินค้า อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมฝึกปฏิบัติทักษะด้านการเป็นผู้ประกอบการให้แก่ นักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภายใต้โครงการ NR-SEN ในการจำหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและสมรรถนะของนักศึกษาอีกด้วย

นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับศิลปวัฒนธรรม โดยได้จัดให้มีการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมของภาคใต้ตลอดการจัดงาน สำหรับการผลิตรายการเกษตรที่เป็นจุดเด่นของงานในปี นี้ ประกอบด้วย ด้านการผลิตพืช ไม้แก๊ททุเรียน ส้มโอ จำปาตะ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ด้านคลินิกสุขภาพพืช การจัดการดินและปุ๋ย ด้านปศุสัตว์ ไม้แก๊ทแพะ ไก่เบฆลา สุกร และด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ไม้แก๊ท ปลาพลวงชมพู ปลากัด ปลาสวยงามและสาหร่ายทะเล เศรษฐกิจ



## ประสบผลสำเร็จ "สสท.3 ระยอง" ส่งเสริมหยุดการเผา ในพื้นที่เกษตรภาคตะวันออก



"สสท.3 ระยอง" เปิดโครงการส่งเสริมหยุดเผาในพื้นที่เกษตรภาคตะวันออกประสบสำเร็จ หวังป้องกันภาวะโลกร้อน-พื้นที่เพาะปลูกเสื่อมโทรม-ลดฝุ่นละออง พร้อมนำร่องจัดการเศษวัสดุการเกษตรทดแทนการเผา

เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 67 นางอุบล มากอง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จ.ระยอง (สสท.3 ระยอง) กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สาเหตุหนึ่งที่ประเทศไทยมีปัญหามลพิษทางอากาศ คือ การเผาวัสดุทางการเกษตร เพื่อเตรียมแปลงปลูกในฤดูถัดไปของเกษตรกร ซึ่งนำไปสู่ภาวะโลกร้อน พื้นที่เพาะปลูกเสื่อมโทรม สูญเสียอินทรียัดถุและธาตุอาหารในดิน ทำลายห่วงโซ่อาหาร และเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหา เราจึงได้รณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม

นางอุบล กล่าวต่อว่า สำหรับพื้นที่ความรับผิดชอบของ สสท.3 ระยอง ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรของภาคตะวันออกขึ้น โดยรณรงค์ให้เกษตรกรที่ปลูกข้าว ปลูกพืชไร่ หรือไม้ผล ได้ตระหนักรู้ถึงการไม่เผาในพื้นที่การเกษตรอย่างทั่วถึง

นางอุบล กล่าวต่อว่า ส่วนสาเหตุที่เกษตรกรเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรนั้น ก็ด้วยความเชื่อว่าจะสามารถไล่หนู กำจัดโรคพืชและแมลงในแปลงปลูกได้ ซึ่งเป็นความเชื่อที่มีมานานแล้ว ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาทางกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ทุกจังหวัดที่มีการทำนา จัดทำข้อมูลไว้พร้อม

รณรงค์เพื่อให้เกษตรกรไม่เผาหลังการเก็บเกี่ยว โดยให้ใช้วิธีการอัดฟางข้าว การไถกลบตอซัง การใช้น้ำหมักย่อยสลายฟางข้าว และการเอาฟางข้าวมาใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้มากที่สุด เช่น นำมาเป็นส่วนผสมปุ๋ยหมัก นำมาคลุมดินรักษาความชื้นให้ไม้ผล การเพาะเห็ดฟาง ใช้เป็นอาหารเลี้ยงปลาในบ่อดิน เป็นต้น

"หลังจากที่มีการรณรงค์การหยุดเผา การแก้ไขการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร พบว่าคุณภาพของอากาศเริ่มดีขึ้น คือ ลดฝุ่นละออง และความร้อนในเขตพื้นที่นั้นๆ เพิ่มมากขึ้น ขณะที่เกษตรกรมีรายได้จากการขายฟางข้าว ทำให้มีรายได้เพิ่ม" นางอุบล มากอง กล่าว

ด้าน นายสัมพันธ์ ศรีอ่อน ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ.องครักษ์ จ.นครนายก เปิดเผยว่า ตนทำนาข้าว โดยเน้นไม่เผาฟาง ไม่เผาตอซัง พร้อมปลูกปอเทือง เพื่อปรับปรุงคุณภาพดิน และน้อมนำศาสตร์พระราชชาในการแก้แล้งดินมาใช้ ด้วยการปล่อยน้ำเข้านาหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อล้างหน้าดินและหมักตอซัง และใช้พันธุ์ข้าวที่เหมาะสมกับพื้นที่มาเป็นพันธุ์ปลูก และดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจวบจนทุกวันนี้

"ผมใช้ฟางข้าวคลุมโคนต้นไม้ในสวน บริเวณคันสระน้ำและคันบ่อปลา เพื่อลดการระเหยของน้ำในช่วงหน้าแล้ง เอาฟางข้าวมาเป็นอาหารปลาโดยไม่ต้องซื้ออาหารปลา ผมทำต่อเนื่องพร้อมเผยแพร่ความรู้ให้สมาชิกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก) และศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนในหมู่บ้านกว่า 20 ราย เพื่อร่วมกันไม่เผาฟางข้าว มีเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงเข้ามาศึกษาดูงาน เพื่อนำไปใช้ในพื้นที่ของตนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะเขาเห็นประโยชน์จากการไม่เผาฟางข้าว" นายสัมพันธ์ ศรีอ่อน กล่าว

ทั้งนี้ ผลจากการเตรียมพื้นที่โดยไม่เผาตอซัง จะช่วยให้เกษตรกรได้ปุ๋ยบำรุงดินจากการไถกลบตอซัง และปุ๋ยพืชสด ช่วยลดค่าปุ๋ยเคมี ทำให้ดินมีค่า pH ความเป็นกรด-ด่างที่ 5.5-6.0 ดินดีขึ้นจากเดิมที่มีค่า pH อยู่ที่ 3.0-3.5 ขณะเดียวกันยังได้ฟางข้าวมาอัดก้อนขาย ถ้าจ้างอัดจะมีรายได้ก้อนละ 4-5 บาท โดยพื้นที่ 1 ไร่ จะได้ฟางก้อนประมาณ 40-50 ก้อน ถ้าอัดฟางและขายเองหน้านา จะอยู่ที่ราคาก้อนละ 30-35 บาท หักค่าอัด 15 บาท เหลือกำไรก้อนละ 15-20 บาท นับเป็นรายได้เสริมจากการเลิกเผาฟางข้าวของชาวนาได้ไม่น้อย ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยเคมีบำรุงต้นข้าวในฤดูเพาะปลูกถัดไปอีกด้วย



## คมชัด | AEC TV Online :: รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ สร้างสรรค์สังคม

คมชัด | AEC TV Online :: รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ สร้างสรรค์สังคม

**นายกฤษฎเพชร เพชรบูรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน**

๑๑.๑๑.๒๕๖๗



วันที่ 11 สิงหาคม 2567 นายกฤษฎเพชร เพชรบูรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ระดับประเทศ ประจำปี 2567 ซึ่งประกอบด้วย นางดวงสมร พงศพิศกุล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย และเจ้าหน้าที่จากกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย กรมส่งเสริมการเกษตร โดยในการนี้ นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีวิชัย เกษตรจังหวัดน่าน พร้อมด้วย นางพัฒน์นรี ทาสม เกษตรอำเภอเวียงสาและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน เกษตรอำเภอทุกอำเภอ และสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ นายอำเภอเวียงสา หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น และสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลนาเกลือ อำเภอเวียงสา ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการฯ ด้วย ในการนี้ นางพิกุล จำแสน ประธาน ศจช. อำเภอเวียงสา ได้นำเสนอผลการดำเนินงานของ ศจช. อำเภอเวียงสา ซึ่งมุ่งเน้นการผลิตพืชที่ปลอดภัยถูกต้องตามหลักวิชาการ และใช้วิธีการป้องกันศัตรูพืชแบบผสมผสาน โดยมีการผลิตชีวภัณฑ์ เชื้อราไตรโคเดอร์มา เชื้อราเมธาไรเซียม และเชื้อราบิวเวอร์เรีย เพื่อนำไปใช้ในการผลิตข้าว พืชผัก และไม้ผลไม้ยืนต้น ของสมาชิกกลุ่มส่งผลให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนในอาชีพเกษตรกร ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน หมู่ที่ 3 ตำบลนาเกลือ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

## สมาคมหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย

**NEWS PORTAL**

Insert Your Beautiful Advertisement Here



About

Contact Us



**นายกฤษฎเพชร เพชรบูรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธาน  
กล่าว**

วันที่ 11 สิงหาคม 2567 นายกฤษฎเพชร เพชรบูรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ระดับประเทศ ประจำปี 2567 ซึ่งประกอบด้วย นางดวงสมร พงุฑพิบูล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย และเจ้าหน้าที่จากกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย กรมส่งเสริมการเกษตร โดยในการนี้ นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีวิชัย เกษตรจังหวัดน่าน พร้อมด้วย นางพัฒน์นรี ทาสม เกษตรอำเภอเวียงสาและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน เกษตรอำเภอทุกอำเภอ และสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ นายอำเภอเวียงสา หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น และสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลนาเกลือ อำเภอเวียงสา ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการฯ ด้วย ในการนี้ นางพิกุล จำแสน ประธาน ศจช. อำเภอเวียงสา ได้นำเสนอผลการดำเนินงานของ ศจช. อำเภอเวียงสา ซึ่งมุ่งเน้นการผลิตพืชที่ปลอดภัยถูกต้องตามหลักวิชาการ และใช้วิธีการป้องกันศัตรูพืชแบบผสมผสาน โดยมีการผลิตชีวภัณฑ์ เชื้อราไตรโคเดอร์มา เชื้อราเมธาไรเซียม และเชื้อราบิวเวอร์เรีย เพื่อนำไปใช้ในการผลิตข้าว พืชผัก และไม้ผลไม้ยืนต้น ของสมาชิกกลุ่มส่งผลให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนในอาชีพเกษตรกร ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน หมู่ที่ 3 ตำบลนาเกลือ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน



## สำนักข่าวราชการ

19 ชม. · 🌐

...

วันที่ 11 สิงหาคม 2567 นายกฤษเพชร เพชรบรรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานกล่าวต้อนรับ คณะกรรมการคัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ระดับประเทศ ประจำปี 2567 ซึ่งประกอบด้วย นางดวงสมร พุทธิพิบูล ผู้ชำนาญการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย และเจ้าหน้าที่จากกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย กรมส่งเสริมการเกษตร โดยในการนี้ นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีวิชัย เกษตรจังหวัดน่าน พร้อมด้วย นางพัฒน์นรี ทาสม เกษตรอำเภอเวียงสาและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน เกษตรอำเภอทุกอำเภอ และสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ นายอำเภอเวียงสา หัวหน้าส่วนราชการ นายกองดีการบริหารส่วนตำบลนาเหลียง ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น และสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลนาเหลียง อำเภอเวียงสา ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการฯ ด้วย ในการนี้ นางพิภล จำแค้น ประธาน ศจช. อำเภอเวียงสา ได้นำเสนอผลการดำเนินงานของ ศจช. อำเภอเวียงสา ซึ่งมุ่งเน้นการผลิตพืชที่ปลอดภัยถูกต้องตามหลักวิชาการ และใช้วิธีการป้องกันศัตรูพืชแบบผสมผสาน โดยมีการผลิตชีวภัณฑ์ เชื้อราไตรโคเดออร์มา เชื้อราเมธาไรเซียม และเชื้อราบิวเวอร์เรีย เพื่อนำไปใช้ในการผลิตข้าวพืชผัก และไม้ผลไม้ยืนต้น ของสมาชิกกลุ่มส่งผลให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนในอาชีพเกษตรกร ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน หมู่ที่ 3 ตำบลนาเหลียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน/บุญยงค์ สดสะอาด นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน

